
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังที่ 6 ประจําป 2566 

วันพฤหัสบดท่ีี 28 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

--------------------------------------- 

ผูมาประชุม 

1. นายสมบูรณ คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

2. นางสาวอมลยา เจนตวนชิย รองประธานสภาเทศบาลนครลําปาง  

 3. นายสุบนิ ชุมตา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

4. นายวันชนะ สุวรรณเนตร สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

  5. นายกรณฐพรครองภพ  สทานไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 6. นายสุพจน มูลบานดง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 7. นายนพดล  ผดุงพงษ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 8. นางรัญจวน คําพชัิย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 9. นางสาวมทรีา สัทธาธกิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 10. นายภัทร โลหติกาญจน สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 11. นายจรูญ เตงิจันตะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 12. นายบุญทรง ชุมแสง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 13. นายวบิูลย ฐานสิรากูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  

 14. นางสาวพัชรี ลออเลศิลักขณา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 15. นายเสรมิเกยีรต ิ ชูวัฒนกูล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 16. นายณัฐกติติ์ บรรจงจติต สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 17. นายเกษม ปญญาทอง สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 18. นายสุคนธ อนิเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 19. นายสามารถ พุทธา สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 20. นางสาวพชิญาพร พชิญววิัฒน       สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 21. นางสาวสรัญญา เจนวานชิกุล สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง 

 22. นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ผูไมมาประชุม 

 1. นายสมหมาย พงษไพบูลย สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 2. นายนวพัฒน ไหวมาเจรญิ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด) 

 3. รอยเอกศักดิ์ชัย หงษใจส ี สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง (ขาด)  
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ผูเขารวมประชุม (ฝายบรหิาร) 

 1. นายกติติ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรรัีกษาราชการแทน 

   นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 2. นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 3. นายนนทวัชร แสงเจรญิ เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

 4. นายเศรษฐวุฒิ จวิะสันตกิาร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ผูเขารวมประชุม 

  1. พันจาอากาศเอกณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน ปลัดเทศบาลนครลําปาง 

 2. นายนพดล บุญมา รองปลัดเทศบาล 

 3. นายธวัตรชัย จารุธนกุล ผูอํานวยการสํานักชาง 

 4. นางสาวจติลดา เกษสุวรรณ ผูอํานวยการกองคลัง 

 5. นายอนุรักษ อุตยานะ ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ 

 6. นายวชิญศคิภัทร วงศมณ ี ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 7. นายสวาท จําปาอูป หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

 8. นางสาววไิล วงศพรม หัวหนาฝายบรหิารงานทั่วไป  

    รก. ผูอํานวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 9. นายวัชรพงศ วงศชุมภู ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 10. นายเสวก                  จันทวงศ   นายชางโยธาปฏบิัตงิาน  

   แทน ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสราง 

 11. นางสาวกนกกาญจน พรรณรัตน ผูอํานวยการสวนบรหิารการศกึษา 

 12. นางสาวสุกลัญา เรอืงรุง ผูอํานวยการสวนสงเสรมิการศึกษา 

 13. นายศุภชัย วงคบรรใจ หัวหนาฝายนติกิาร 

 14. นายปกติ ศริวิงค หัวหนาฝายวิศวกรรมโยธา 

 15. วาที่รอยตรีจารุภาส หมอมูล หัวหนาฝายสถาปตยกรรม 

 16. นางชุติมา อนิใจ หัวหนาฝายบรกิารสาธารณสุข 

 17. นางสาวนรศิรา หงสกุล หัวหนาฝายประสานงาน อปท. 

 18. นางเลศิลักษณ ทรัพยรุงทวผีล เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 

 19. นายชัยชนะ สุระแสง เทศกจิ 

 20. นายศริมิงคล พรหมมูล เทศกจิ 

 21. นายวรพล                 ขติตวิรรณ คนงานบรรเทาสาธารณภัย 

 22. นายมานัส ตาวกิา คนงานประชาสัมพันธ 

 23. นายณฏฐพล พงษสรินิทร คนงานประชาสัมพันธ 

 24. นางสาวศิรกิัญญา วงศวุฒิ คนงานสารบรรณ 
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ผูเขารวมรับฟงการประชุม 

1. นางสาวจุฑารัตน เหลี่ยมมงคลกุล ประธานชุมชนกลางเวยีงใต  

2. นายสุมัย หมายหมัน้ รองประธานชุมชนพระแกวหัวขวง 1 

3. นางบุญแปง พรมแกวงาม กรรมการชุมชน 

 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 

 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรยีนทานสมาชิกสภาเทศบาล

นครลําปางผูทรงเกยีรตทิุกทาน ทานคณะผูบริหาร หัวหนาสวนการงาน พนักงานเทศบาล และผูเขารับฟง

การประชุมทุกทาน การประชุมในวันนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจําป 2566 กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 

ไดตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางที่ไดลงชื่อเขารวมการประชุมและอยูในที่ประชุม

แหงนี้แลว มจํีานวน 16 ทาน ไมนอยกวากึ่งหนึ่ง ถอืวาครบองคประชุม บัดนี้ ถงึเวลาที่ทานประธานสภาฯ 

ไดนัดหมายแลว กระผมจึงขอเรียนเชิญทานสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขึ้นจุดธูปเทยีนบูชาพระรัตนตรัย และดําเนนิการประชุมตามระเบยีบวาระเปนลําดับตอไป เรยีนเชิญครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สวัสดทีุกทานครับ วันนี้เปนการ

ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ประจําป 2566 ในนามสภา

เทศบาลนครลําปาง ขอตอนรับทุกทานที่มารวมฟงการประชุมสภาเทศบาลนครลําปางในครั้งนี้ดวย

ความยินดียิ่ง กอนที่จะดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจง

กรณนีายกเทศมนตรนีครลําปางมอบหมายผูแถลงขอเท็จจรงิและอภปิราย ช้ีแจงหรอืแถลงญัตติตอสภา

เทศบาลนครลําปาง เชิญครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธานที่เคารพ 

ทานสมาชิกสภาเทศบาลนครลําปางผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการ

สภาเทศบาลนครลําปาง ขออนุญาตนําเรยีนแจงการมอบหมายผูแถลงขอเท็จจริง และอภปิรายช้ีแจง 

หรอืแถลงญัตตติอสภาเทศบาลนครลําปาง ตามหนังสอืเทศบาลนครลําปาง 
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หนังสอื  

ที่ ลป 52001/4917             สํานักงานเทศบาลนครลําปาง  

               ถนนฉัตรไชย ลําปาง 52100 

25  กันยายน  2566 

เรื่อง    มอบหมายผูแถลงขอเท็จจรงิ และอภิปราย ช้ีแจง หรอืแถลงญัตต ิตอสภาเทศบาลนครลําปาง 

เรยีน    ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

อางถงึ หนังสอืสภาเทศบาลนครลําปาง ที่ ลป 52001(สภา)/176 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 

 ตามหนังสืออางถึง สภาเทศบาลนครลําปางกําหนดประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 6 ประจําป 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. เปน

ตนไป ณ หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ความละเอยีดแจงแลว นัน้ 

 เพื่อใหการประชุมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 48 

เอกาทศ และมาตรา 48 วีสติ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และขอ 56 วรรคสอง แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ

ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ขาพเจา นายกิตติ จิวะสันติการ       

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอมอบหมายใหปลัดเทศบาล 

ผูอํานวยการสํานัก/กองตาง ๆ เปนผูแถลงขอเท็จจริง และใหรองนายกเทศมนตรฯี ที่รับผิดชอบสํานัก/กอง

ตาง ๆ เปนผูอภปิรายช้ีแจงหรอืแถลงญัตต ิและตอบกระทูตอสภาเทศบาลนครลําปาง ดังรายช่ือตอไปนี้ 

 - นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ  รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 - นายสุรพล  ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง 

  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถอื 

กติต ิ จิวะสนัตกิาร 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

ลําดับตอไป ผมขอนําเรียนตอทานประธานไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเปนลําดับตอไปครับ 

ขอบคุณครับ  
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ระเบยีบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานจะแจงตอที่ประชุม 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่

ประธานจะแจงตอที่ประชุม เรื่องการพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของผูวาราชการจังหวัดลําปาง ตามที่สภาฯ มีมติเห็นชอบใหตราเปน

เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในคราวการประชุมสภาเทศบาล

นครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 และได

รายงานผูวาราชการจังหวัดลําปางพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัติดังกลาวนั้น บัดนี้ ผูวา

ราชการจังหวัดลําปางไดพิจารณาใหความเห็นชอบรางเทศบัญญัตินี้แลว ทั้งนี้ ตามหนังสือจังหวัด

ลําปาง ที่ ลป 0023.4/22056 ลงวันที่ 27 กันยายน 2566 และไดจัดสงรางเทศบัญญัติดังกลาวใหทาน

นายกเทศมนตรีฯ พิจารณาลงนามใชบังคับเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 ตอไปแลว จึงขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบนะครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี  2  รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี 3 คร้ังท่ี 4 

ประจําป 2566 วันศุกรท่ี 8 กันยายน 2566 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในระเบียบวาระที่ 2 รับรอง

รายงานการประชุมขอ 2.1 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 

ประจําป 2566 วันศุกรที่ 8 กันยายน 2566 มสีมาชิกสภาฯ ทานใดขอแกไขหรอืไมครับ เชิญครับ ไมมนีะครับ 

เมื่อไมมี ผมจะขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมนะครับ ขณะนี้องคประชุมอยูครบ สามารถ

ลงมติไดนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 4 ประจําป 2566 วันศุกรที ่8 กันยายน 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  รับรองรายงานการประชุม 

จํานวน 18 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดไมรับรอง

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 4 ประจําป 2566 วันศุกร

ที่ 8 กันยายน 2566 โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม  เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ที่ประชุมสภาฯ ไมรับรอง

รายงานการประชุม ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงครับ 
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ รับรองรายงาน

การประชุมฯ จํานวน 18 เสยีง ไมรับรอง ไมมี นอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มติท่ีประชุม    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําป 2566 วันศุกรที่ 8 กันยายน 2566 จํานวน 18 เสียง , ไมรับรอง

รายงานฯ ไมม ี, งดออกเสยีง จํานวน 2 คน (ประธาน , นายณัฐกติติ์ฯ) 

 

2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 คร้ังท่ี 5 

ประจําป 2566 วนัอังคารท่ี 19 กันยายน 2566 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไปในระเบียบวาระที่ 2 

รับรองรายงานการประชุม ขอ 2.2 รายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 5 ประจําป 2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เนื่องจากอยูระหวางการถอดเทปเพื่อ

จัดทํารายงานการประชุมนะครับ จงึขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมไปในคราวถัดไปครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี  3  กระทูถาม 

- ไมมี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี  4   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่  5  เรื่องท่ีเสนอใหม 

5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.1 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ 
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 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง  เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ  กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท 

(สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน)  

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

 ขาพเจา นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท 

(สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้  

       หลักการ 

  เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาครุภัณฑ 

กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ แตมีความ

จําเปน ตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงนิจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่น

สามพันเการอยบาทถวน)    

เหตุผล 

  เทศบาลนครลําปางไดรับอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน  

คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสํานักงาน รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท 

(สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครลาํปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการ

กอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งครุภัณฑดังกลาวยังมีความจําเปนตอง

ดําเนินการจัดหาตอไป เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 

เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางตอไปอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป  

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงิน

ตอสภาทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป...” 
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ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาขออนุมัติกันเงิน

คาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพจิารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

ลงช่ือ        กติต ิจิวะสันตกิาร      ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จวิะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ทานใดตองการอภิปรายไหมครับ โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ ถาไมมีผมจะไดขอมติที่ประชุมนะครับ 

ขณะนี้องคประชุมอยูครบนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดอนุมัตใิหกันเงินคาครุภัณฑ กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ 

เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ 

กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 20 เสยีง ครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ

ใหกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอย

บาทถวน) โปรดยกมอื 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัติใหกันเงินคาครุภัณฑ 

กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมม ีนอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สรุปไดวา สมาชิกสภาฯ อนุมัติ

ใหกันเงินคาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและ

งบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอย

บาทถวน) จํานวน 20 เสยีง ไมอนุมัตฯิ ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัตใิหกันเงินคาครุภัณฑ กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ รายการเครื่องโทรศัพทเคลื่อนที่ เปนเงินจํานวน 

33,900 บาท (สามหมื่นสามพันเการอยบาทถวน) จํานวน 20 เสียง , ไมอนุมัติ ไมมี , งดออกเสียง 1 คน 

(ประธาน) 
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5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ี

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง ชั้น 2 อาคาร 2 เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสน

เกาหมื่นบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.2 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงนิจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ 

นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

เรียนทานประธานที่เคารพ และทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม นายกิตติ จิวะสันติการ 

รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ขอแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง 

ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกิตติ  จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 

อาคาร 2 เปนเงนิจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล แตมีความ

จําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 

อาคาร 2 เปนเงนิจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

เหตุผล  

เทศบาลนครลําปางไดรับอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน    

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุม

สภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 
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ในคราวการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 5 ประจําป 2566 เมื่อ

วันที่  19 กันยายน 2566 แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป เพื่อใหบริเวณ

หองประชุมสภาเทศบาลนครลําปางและพื้นที่โดยรอบมีสภาพแวดลอมที่ดี เหมาะสมและเอื้อตอการ

ปฏิบัติงาน ดังนั้น เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางตอไปอีกไมเกิน

ระยะเวลาหนึ่งป  

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป...”         

  ดังนัน้ ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพจิารณาอนุมัตกิันเงนิ คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล โครงการ

ปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท 

(สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

ลงช่ือ        กติต ิจิวะสันตกิาร      ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ทานใดตองการอภิปรายไหมครับ โปรดยกมือครับ ไมมีนะครับ เมื่อไมมี ผมจะไดขอมติที่ประชุมนะครับ 

ตอนนี้ผมไดพิจารณาแลว องคประชุมอยูครบนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดอนุมัติใหกันเงินคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล โครงการ

ปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท 

(สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 18 เสยีงครับ 
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นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ

ใหกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานัก

ปลัดเทศบาล โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงิน

จํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมอนุมัติใหกันเงินคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล 

โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงินจํานวน 

4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) จํานวน 18 เสยีง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสียง

นะครับ 

มติท่ีประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสํานักปลัดเทศบาล โครงการปรับปรุงบริเวณหองประชุมสภา

เทศบาลนครลําปาง ช้ัน 2 อาคาร 2 เปนเงินจํานวน 4,990,000 บาท (สี่ลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) 

จํานวน 18 เสยีง , ไมอนุมัต ิไมม ี, งดออกเสยีง 3 คน (ประธาน , นางสาวมทรีาฯ , นายภัทรฯ) 

 

5.3 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ี

ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 รายการ 

เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท (สามลานหน่ึงแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.3 ญัตต ิเรื่อง เสนอญัตต ิขออนุมัตกิันเงนิคาที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 

3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) ขอเชิญผูเสนอญัตตคิรับ 

นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรยีนทานประธานที่เคารพ และ

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 

3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 
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เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

ขาพเจา นายกติต ิ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติกันเงินคาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท 

(สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 คาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท (สามลาน

หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน)  

เหตุผล  

เทศบาลนครลําปางไดรับอนุมัติใหโอนลดเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน    

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง และคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

รวมจํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) ในคราว

การประชุมสภาเทศบาลนครลําปางสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 8 

กันยายน 2566 แตเนื่องจากยังไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพันใหแลวเสร็จไดในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ซึ่งโครงการดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป เพื่อใหการบริการสาธารณะ

ตามภารกิจและอํานาจหนาที ่เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนตอประชาชน ดังนั้น 

เทศบาลนครลําปางจึงขออนุมัติกันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปางตอไปอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป 

รายละเอยีดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายการที่เสนอขออนุมัตกิันเงินตอสภาเทศบาลนครลําปาง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 

ลําดับ แผนงาน/งาน งบ/ประเภท รายการ งบประมาณ 

(บาท) 

เหตุผล 

กรณไีดรับอนุมัตโิอนลดเงนิงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปตัง้จายเปนรายการใหม  

1 อุตสาหกรรมและ 

การโยธา/งาน

กอสราง 

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

คาปรับปรุงที่ดนิและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงเตาเผาศพ สุสาน 

ไตรลักษณ 

300,000 สภาเทศบาลนครลําปาง 

อนุมัตใิหโอนลดเงินงบประมาณ

รายจาย ไปตัง้จายเปนรายการ

ใหม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566      

จึงไมสามารถดําเนนิการ 

กอหนี้ผูกพันไดทันภายใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2 อุตสาหกรรมและ 

การโยธา/งาน

กอสราง 

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางรั้วสุสานไตรลักษณ 1,872,000 

3 อุตสาหกรรมและ 

การโยธา/งาน

กอสราง 

คาที่ดนิและสิ่งกอสราง/ 

คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 

โครงการกอสรางรั้วสุสานรองสามดวง 968,000 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,140,000  
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ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 59 วรรคหนึ่ง “ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอหนี้ผูกพัน 

แตมีความจําเปนตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินตอ

สภาทองถิ่นไดอกีไมเกนิระยะเวลาหนึ่งป...”  

  ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติกันเงิน 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 โครงการ เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 

 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

ลงช่ือ        กติต ิจิวะสันตกิาร      ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จิวะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ทานใดตองการอภิปรายโปรดยกมือ ไมมีนะครับ เมื่อไมมีผมจะไดขอมติที่ประชุมนะครับ ผมไดพิจารณา

แลวขณะนี้มีจํานวนสมาชิกสภาฯ อยูในที่ประชุมครบองคประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดอนุมัติใหกันเงิน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัติใหกันเงินคาที่ดินและ

สิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566  จํานวน 18 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ

ใหกันเงนิคาที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุข

และสิ่งแวดลอม จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) 

โปรดยกมือครับ 
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นายวรดล  หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง  ไมอนุมัตใิหกันเงินคาที่ดนิและ

สิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมมี นอกนัน้งดออกเสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหกันเงิน

คาที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) จํานวน 

18 เสยีง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสยีงนะครับ 

มตท่ีิประชุม  ที่ประชุมมมีติอนุมัตใิหกันเงนิคาที่ดนิและสิ่งกอสราง กรณยีังมไิดกอหนี้ผูกพัน ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม จํานวน 3 รายการ เปนเงินจํานวน 

3,140,000 บาท (สามลานหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถวน) จํานวน 18 เสียง , ไมอนุมัติ ไมมี , งดออกเสียง 3 

คน (ประธาน , นายณัฐกติติ์ฯ , นายสุบนิฯ) 

 

5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของ

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมไิดกอหน้ีผูกพัน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 

(อัศวนิ) เปนเงินจํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่

เสนอใหม ขอ 5.4 ญัตติ เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณสีภาเทศบาลนครลําปางอนุมัตใิหกันเงิน แตยังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เปนเงนิจํานวน 

2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ขอเชิญผูบรหิารครับ 

นางสาวดวงเดอืน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรนีครลําปาง เรยีนทานประธานที่เคารพ และ

ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติทุกทาน ดิฉัน นางสาวดวงเดือน ไชยชนะ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง 

ไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีนครลําปาง ใหเปนผูแถลงญัตต ิดังนี้ 

ญัตต ิ

เรื่อง เสนอญัตติ ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เปนเงิน

จํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

เรยีน  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 
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ขาพเจา นายกติต ิ จวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง   

ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงินแตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ       

กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เปนเงินจํานวน 

2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) ตามหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

หลักการ 

เพื่อขออนุมัตขิยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณสีภา

เทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ                 

กองสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เปนเงินจํานวน 

2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) เปนระยะเวลาอกีหนึ่งป 

เหตุผล 

เทศบาลนครลําปางไดตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในแผนงาน

อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง 

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เปนเงินจํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

และสภาเทศบาลนครลําปางไดอนุมัติใหกันเงินในคราวประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุม

สามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจําป 2565 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 แตเทศบาลนครลําปางยังมิได

ดําเนินการกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงิน เนื่องจากปจจุบันอยู

ระหวางการประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซึ่งโครงการ

ดังกลาวยังมีความจําเปนตองดําเนินการตอไป เพื่อใหการบริการสาธารณะตามภารกิจและอํานาจหนาที่

ของเทศบาลนครลําปางเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนตอประชาชน ดังนั้น เทศบาลนคร

ลําปางจงึขออนุมัตขิยายเวลาเบกิจายเงนิตอสภาเทศบาลนครลําปางอกีหนึ่งป 

ระเบยีบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวของ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 

ขอ 59 วรรคสอง “กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภา

ทองถิ่น...” 

ดังนั้น ขอไดโปรดนําเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง เพื่อพิจารณาอนุมัติขยายเวลา

เบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติให

กันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เปนเงินจํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

ตามหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน 
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 จงึเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถอื 

ลงช่ือ        กติต ิจิวะสันตกิาร      ผูเสนอ 

(นายกติต ิ จวิะสันตกิาร) 

รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรนีครลําปาง 

 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ในญัตตินี้ จะมีสมาชิกสภาฯ 

ทานใดตองการอภิปราย โปรดยกมอืครับ ไมมนีะครับ ถาไมมผีมจะไดขอมตทิี่ประชุมนะครับ ขณะนี้สมาชิก

สภาฯ อยูในที่ประชุมครบองคประชุมนะครับ สมาชิกสภาฯ ทานใดอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิได

กอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาด

เทศบาล 2 (อัศวนิ) เปนเงนิจํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง อนุมัตใิหขยายเวลาเบกิจายเงิน

คาที่ดินและสิ่งปลูกสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาล นครลําปางอนุมัติใหกันเงิน 

แตยังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 จํานวน 20 เสยีงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ ทานใดไมอนุมัติ

ใหขยายเวลาเบกิจายเงินคาที่ดนิและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตใิหกันเงนิ แตยังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวนิ) เปนเงนิจํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

โปรดยกมอืครับ 

นายวรดล หวานแหลม เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง ไมอนุมัตใิหขยายเวลาเบกิจายเงิน

คาที่ดินและสิ่งปลูกสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน 

แตยังมไิดกอหนี้ผูกพัน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไมม ีนอกนัน้งดออกเสียงครับ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ  ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง สมาชิกสภาฯ อนุมัติใหขยาย

เวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของปงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรณีสภาเทศบาลนครลําปาง

อนุมัตใิหกันเงนิ แตยังมไิดกอหนี้ผูกพันในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) เปนเงินจํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) 

จํานวน 20 เสยีง ไมอนุมัต ิไมม ีนอกนัน้งดออกเสียงนะครับ 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงินคาที่ดินและสิ่งกอสรางของ

ปงบประมาณ  พ.ศ. 2565 กรณี สภาเทศบาลนครลําปางอนุมัติใหกันเงิน แตยังมิไดกอหนี้ผูกพันใน

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม โครงการปรับปรุงตลาดเทศบาล 2 (อัศวิน) 

เปนเงินจํานวน 2,500,000 บาท (สองลานหาแสนบาทถวน) จํานวน 20 เสียง , ไมอนุมัติ ไมมี , งดออก

เสยีง 1  คน (ประธาน) 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6 เรื่องอื่น ๆ 

นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ตอไป ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง

อื่น ๆ มสีมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรอืไม เชิญ นายกรณฐพรครองภพ  สทานไตรภพ 

 นายกรณฐพรครองภพ  สทานไตรภพ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง เรียนทานประธาน

ทีเ่คารพ และสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกยีรติทุกทาน กระผม นายกรณฐพรครองภพ สทานไตรภพ สมาชิกสภา

เทศบาลนครลําปาง เมื่อสองวันกอนผมไดมีโอกาสเขารวมประชุมคณะกรรมการเทศบาล ไดรับทราบ

ปญหาชาวบานและคุณครูในโรงเรียนวา มีปญหาเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีในโรงเรียน ปญหาตรงนี้คือ 

จากนโยบายของทานนายกเทศมนตรีที่ตองการสนับสนุนดานเทคโนโลยีใหแกทางโรงเรียน รวมถึงดาน

การใหการศึกษาแกเด็ก ๆ ในการซื้อแท็บเล็ตรวมถึงคอมพิวเตอรตาง ๆ เปนมูลคาคอนขางสูง

พอสมควรแตปญหาที่พบเจอคือ ระบบอินเตอรเน็ตของทางโรงเรียนไมไดเสถียรเลยครับ ดังนั้น ทําให

เห็นเลยวา หากเรามีอุปกรณที่ดี แตเรายังไมมีระบบอินเตอรเน็ตที่ดี สิ่งเหลานี้ก็จะยังไมมีประโยชน

เหมอืนกัน ผมจงึขออนุญาตเปนตัวแทนของโรงเรียนเทศบาลทุก ๆ โรงเรยีนในสังกัดของเทศบาล อยาก

ใหทางเทศบาลไดปรับปรุงระบบอินเตอรเน็ตใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากกวานี้นะครับ 

ขอบพระคุณมากครับ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง เชิญ นายสุคนธ  อนิเตชะ 

 นายสุคนธ  อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง  เรียนทานประธานที่เคารพ กระผม 

นายสุคนธ อินเตชะ สมาชิกสภาเทศบาลนครลําปาง สบืเนื่องมาจากระยะนี้ฝนตกหนักเชนเคย เมื่อคนืก็ตก

ครับทานประธาน สมาชิกทุกทานก็เปนหวงเกี่ยวกับน้ําชะลอการระบาย  เมื่อการประชุมครั้งกอนฝาย

บริหารทานวา ทานไปสํารวจดูทอน้ําในชุมชนโดยเฉพาะที่ชุมชนสุขสวัสดิ์  ปากทางเขาถนนสุขสวัสดิ์ 3 

ทานบอกวา มีรากของตนพญาสัตบรรณหรือตนตีนเปดไปชอนไชอยูในทอแลวก็ทําใหน้ําชะลอการ

ระบาย น้ําระบายไมสะดวก ทีนี้ผมอยากจะเรียนถามตรงนี้วา ทานไปดําเนินการเรื่องนี้เสร็จแลวหรอืยัง 

ถาเสร็จแลวผมก็จะไดรายงานแจงใหประชาชนในชุมชนไดรับทราบ เพราะวาเขาก็ไมคอยสบายใจ เวลา

ฝนตกมาแตละครั้ง กลัวจะมีปญหาเหลานี้ เรื่องที่สองนะครับ ผมอยากจะเรียนถามวา ในกรณี

ภาคเอกชน อันนี้ก็ไมสามารถที่จะไปตั้งกระทูถามทานได จึงขออธิบายตรงนี้วา โครงการไอคอนที่

กอสรางทางสาธารณะบนที่สาธารณะนั้นจริงหรือไม แตกอนเปนที่ของสหกรณออมทรัพยครู แลวก็มี
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ทางสาธารณะอยูตรงกลาง แลวก็มี 2 แปลงอยูในพื้นที่เดียวกัน ทีนี้พอมีการกอสรางตรงนี้ ผมไมทราบ

วา จะขอเรียนปรึกษาทานประธานผานไปยังผูบริหารวา เปนความจริงหรือไมที่ไดสรางอาคารหรือราด

พื้นบนพื้นที่สาธารณะจริงหรือไม หรือผิดตรงไหน ไมทราบวาทานประสานงานกับทานประธานหรือยัง

ตรงนี้ ก็มีขอสงสัยวา กอนหนานั้นชุมชนสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์ 1 ไมเคยมีน้ําทวมเลย การระบายน้ําก็

ไปไดด ีแตพอสรางตรงนี้ขึ้นมาก็เกิดปญหาการระบายน้ําไมคอยสะดวก จงึอยากจะเรยีนถามวา ทานได

สํารวจหรอืยัง ตามที่ผมไดพูดในสภาฯ หลายครัง้แลว ทานไดไปสํารวจหรอืยังวา ตรงนี้มสีิ่งอุดตัน มกีาร

วางทอถูกตองตามระเบยีบ แบบแปลนหรอืไม ขอเรยีนถามเพยีงเทานี้ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง มีสมาชิกทานอื่นจะอภิปรายอีก

หรอืไม ไมมนีะครับ เชิญ ฝายบรหิาร 

 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง      

เรยีนทานประธานที่เคารพ กระผม นายกติต ิจวิะสันตกิาร รองนายกเทศมนตรนีครลาํปาง รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครลําปาง เรื่องแรกของคุณกรณฐพรครองภพฯ ปญหานี้จริง ๆ เราก็พอทราบอยู

นะครับ เรื่องระบบเทคโนโลยี อยางที่ทานวา ถาเครื่องมือเราดี ดีมาก แตวาระบบไมเสถียร ระบบ

ไมสามารถรองรับไดก็เปนปญหา ไมใชวาเฉพาะในโรงเรียนเทศบาล ในสํานักงานเทศบาลเราก็เปน

นะครับ ปญหานี้เราทราบดี กําลังเรงปรับปรุงระบบทั้งในสวนของภายในเทศบาลเองและของทาง

โรงเรียน เรื่องนี้ดําเนินการอยูครับ สวนของคุณสุคนธฯ ขอแรก ที่รองสุรพลฯ ไดตอบไปเมื่อคราวที่แลว

ที่วา รากของตนสัตบรรณกับฐานรากของเสาของการไฟฟา เมื่อสัปดาหที่แลวผมไปลงพื้นที่กับ

รองสุรพลฯ และเจาหนาที่ของกรมทางหลวง เราไปดูก็ปรากฏวา รากของตนสัตบรรณกับฐานรากของ

เสาไฟฟาลงไปกีดขวางจริง แตวาสวนที่กดีขวางนัน้ไปกีดขวางแนวทอระบายน้ําเดิมของเทศบาลนะครับ  

ซึ่งปจจุบันทอนั้นไมไดใช เพราะวาจะมีแนวของ Box Culvert ของกรมทางหลวงที่สรางขนาด 2.10 เมตร 

อยูดานนอก แลววันนั้นที่ไปดูปรากฏวา Box Culvert ที่เขาตอกันในชวงที่เลยหางโลตัสมานิดหนอย

มีสภาพหลุดออกจากกันประมาณ 5 จุด หมายความวา Box Culvert แทนที่จะตอกันเปนแนว มันหลุด

ออกจากกัน 5 จุด ซึ่งทําใหเวลาตอนที่น้ํามามาก ๆ มันก็ไม flow ก็ดันขึ้นมาจากผิวดิน คือเมื่อกอนนั้น 

เวลาน้ําทวมสุขสวัสดิ์ทานคงเห็นดีวา น้ําทวมจากในหมูบานสุขสวัสดิ์แลวลนไปที่ถนนใชไหมครับ แต

รอบนี้กลายเปนน้ําจากถนนยอนกลับเขาไปในหมูบานในซอย อันนี้เปนปรากฏการณที่ผิดจากที่เคย

เปนมา คือ Box Culvert หลุด แลวน้ําก็เลยทะลักยอนขึ้นไป ประกอบกับสวนของน้ําผิวถนนและสวนใน

รางขางถนนไฮเวยก็ลนทะลักเขามาก็เลยยอนกลับเขามาในหมูบาน ซึ่งวันนั้นหลังจากดูแลวทาง

เจาหนาที่กรมทางหลวงก็ไดไปจัดการซอมแซมจุดที่หลุดจากกันแลว เช่ือวาการระบายน้ําจะดีขึ้น 

รวมถึงเราก็จะดําเนินการในเรื่องของการขุดลอกทอในสวนที่เหลืออยู สําหรับเรื่องของโครงการไอคอน

ที่ทานถาม จรงิ ๆ ผมเคยแจงใหทางฝายผังเมืองไปตรวจสอบวา แนวที่เขากอสรางนั้นไปกีดขวางลําราง

หรอืวาไปอุดสวนไหนหรอืไม ก็ยังไมไดรับรายงาน  ทาน ผอ. วัขรพงศฯ พอจะมขีอมูลไหมครับ 
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 นายเสวก  จันทวงศ  นายชางโยธาปฏิบัติงาน ขออนุญาตนะครับ ในสวนของสํานักชางเรา

ไดขออนุญาตแขวงการทางในเบื้องตน เราจะนํารถแม็คโครไปเปดแผลที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับวาอาการ

เปนยังไง ซึ่งในกรมทางหลวงหรือแขวงการทางนั้นเขาไมมีงบประมาณ ไมมีเครื่องจักร ก็คงอาศัย

เครื่องจักรของสวนการโยธา สํานักชางของเราเพื่อรวมกันแกปญหานะครับ ขอบคุณครับ 

 นายกติต ิจิวะสันตกิาร รองนายกเทศมนตร ีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง ในสวน

ของโครงการไอคอน ผมจะเรงตรวจสอบใหอกีครั้ง เรื่องแนวกับอาคารนะครับทานประธาน ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ทานรองนายกฯ จะตรวจสอบ

แตวาการประชุมสภาฯ ครัง้นี้เราก็สุดทายแลว จะไปพบกันอกีทกี็เดอืนธันวาคม ไมทราบวาจะช้ีแจงตอบ

ใหสมาชิกสภาที่สอบถามไดเมื่อไหรครับ 

 นายกิตติ จิวะสันติการ รองนายกเทศมนตรีนครลําปาง รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีนครลําปาง     

ทานประธานครับ ถาผมไดขอมูลแลวผมจะแจงทานสวนตัวนะครับ ขอบคุณครับ 

 นายสมบูรณ  คุรุภากรณ ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง ขอบคุณทานรองกิตติฯ นะครับ    

การช้ีแจงของผูบริหารในขอซักถามของสมาชิกสภาฯ ทางคุณกรณฐพรครองภพฯ และคุณสุคนธฯ 

เขาใจแลวนะครับ จะมีทานอื่นอกีไหมครับ ไมมนีะครับ การประชุมในครัง้นี้ก็เปนการประชุมครั้งสุดทาย

ของการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ก็เปนอันจบสิ้นดวยดี เราจะมาพบกัน

อีกครั้งในการประชุมสภาฯ สมัยที่ 4 ของป 2566 ในเดือนธันวาคมนะครับ ในระหวางนี้ ถาสมาชิกสภาฯ 

ไดออกตรวจเยี่ยมไปพบปะชาวบาน มีเรื่องใด ๆ สามารถจดบันทึกแลวก็เตรียมที่จะตั้งกระทูถามใน

ครั้งตอไปไดนะครับ วันนี้เราก็ดําเนินการประชุมครบตามระเบียบวาระการประชุมแลว ผมขอปดการ

ประชุมและขอขอบคุณทุกทานที่มารวมประชุมครับ  

 

เลกิประชุม  เวลา 10.25 น. 
 

(ลงช่ือ)             

(นายวรดล  หวานแหลม) 

เลขานุการสภาเทศบาลนครลําปาง 
 

(ลงช่ือ)            

(นายสมบูรณ  คุรุภากรณ) 

ประธานสภาเทศบาลนครลําปาง 

หมายเหตุ  ที่ประชุมไดมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัยประชุมสามัญ 

สมัยที่ 3 ครัง้ที่ 6 ประจําป 2566 วันที่ 28 กันยายน 2566 ในการประชุมสภาเทศบาลนครลําปาง สมัย

ประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจําป 2566 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 
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